



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปล่อยให้เล่นถูกทาง เสริมทักษะลูกชั้นอนุบาล



เมื่อลูกน้อยเริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาล นั้นหมายความว่าความสนุกพร้อมที่จะเรียนรู้โลกกว้างแล้ว แต่นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมทักษะต่างๆ ให้ลูกน้อยได้

เรื่องนี้ **ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์** จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บอกว่า เด็กที่เข้าเรียนในชั้นอนุบาล ควรหัดให้พึ่งตัวเองก่อน อย่าเร่งรีบว่าไปโรงเรียนแล้วจะต้องเขียน อ่าน เป็นเลยทันที เด็กในวัยนี้ยังคงชอบเล่นอยู่ เพราะธรรมชาติของเด็กคือการเล่น แต่จะเล่นอย่างไรให้สมกับวัยเขา ตรงกับพัฒนาการและได้การเรียนรู้ ครูปฐมวัยในฐานะนักการศึกษาปฐมวัยต้องเข้าไปมีบทบาท มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ด้วยการตั้งคำถามหรือตั้งเป้าหมายว่า เล่นแล้วเด็กจะได้อะไร แต่ต้องไม่มุ่งมาดให้เด็กเป็นไปตามที่คาดหวัง ต้องดูทิศทางเด็กว่าเล่นไปทางทิศไหน ผสมผสานกัน เด็กริเริ่ม ผู้ใหญ่คอยดูและสนับสนุน

"อีกเรื่องที่ควรส่งเสริมตั้งแต่ในวัยอนุบาลคือการบริโภคด้วยปัญญา เราต้องปลูกฝังหล่อหลอมตั้งแต่เด็ก อาจไม่สามารถสอนเด็กจริงๆ ด้วยการพูดเพียงอย่างเดียว ควรจะควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม นำไปสู่การวิเคราะห์ พูดคุย การสังเคราะห์ เด็กจะเรียนรู้และหล่อหลอมเป็นนิสัยพื้นฐานของเด็ก"

ด้าน น.ส.สุวรรณี เรวัตบวรวงศ์ จากนิตยสาร Kids and School บอกว่า ปัจจุบันเด็กมีนิสัยก้าวร้าวขึ้น มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากหลายสาเหตุ เช่น เด็กเข้าถึงทีวี อินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยไม่ได้รับการอธิบาย เด็กจะมีความก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงมากขึ้น เพราะถูกอิทธิพลจากสื่อภายนอกเข้ามาสอนพวกเขา อีกด้านหนึ่งคือพ่อแม่ในปัจจุบันมีเวลาในการเลี้ยงลูกน้อยกว่าในสมัยก่อนเลยต้องฝากความหวังไว้กับโรงเรียนโดยไม่ได้คำนึงถึงสื่อภายนอก เด็กจึงไม่รู้ว่สิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี

ลูกจะเติบโตอย่างสมบูรณ์ ต้องช่วยกันทุกฝ่าย

หน้า 25



(บน) กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอนุบาล (ล่าง) ล้อมวงทำกิจกรรมร่วมกัน